

# สนพ. ออกภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ “เราเปลี่ยนชัวร์” ” กระตุ้นคนไทยเปลี่ยนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าติดฉลาก เบอร์ 5 ประหยัดจริง คุ่มยาว



ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ทำลายสถิติในปีนี ถึง 7 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 59 มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ที่ 29,600.8 MW เนื่อง มาจากสภาวะอากาศที่มีอากาศร้อนเป็นเวลานาน กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ. ) จึงได้รณรงค์ให้ภาคประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงาน โดยวิธีการที่สามารถลดได้ทันที คือ การปรับเปลี่ยน อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงในการประหยัดพลังงาน

ปีที่ผ่านมา สนพ. รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ได้แก่ หลอดไฟ LED ที่ประหยัดไฟกว่า 85% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้ ทั้งมีอายุการใช้งานนานกว่า 15,000 ชั่วโมง และเครื่อง ปรับอากาศ เบอร์ 5 ที่มีค่า SEER สูง สามารถประหยัดไฟมากกว่าถึง 30% โดยผ่านแคมเปญ “รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์” และได้รับเกียรติจากโค้ชอ๊อต (นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร) โค้ชวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติ มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้แก่โครงการ

ในปีนี สนพ. ยังคงรณรงค์แคมเปญ “รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์”อย่างต่อเนื่องร่วมกับผู้ประกอบการ ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังทั้ง 10 แห่ง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอุปกรณ์และเครื่องใช้ ไฟฟ้าเบอร์ 5 นอกจากนี้ได้จัดทำภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ในชื่อ “เราเปลี่ยนชัวร์” เพื่อกระตุ้นให้ภาค ประชาชนหันมาเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ฉลากเบอร์ 5 เพื่อลดการใช้พลังงานของ ประเทศได้อย่างรวดเร็ว และภาคประชาชนสามารถลดค่าไฟได้ทันที

ติดตามชมภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุด “เราเปลี่ยนชัวร์” ได้แล้ววันนี้ ทางสถานีโทรทัศน์ ดิจิตอลทีวี และโซเชียลมี เดีย

รายละเอียดภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์

เจ้าของ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ : อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5

ชื่อภาพยนตร์ : เราเปลี่ยนชัวร์

ความยาว : 30 วินาที

เริ่มแพร่ภาพ : 1 กรกฎาคม 2559

เอเจนซี : บริษัท ยีราฟ เอเจนซี จำกัด

โปรดักชั่นเฮาส์ : บริษัท เดอะ โมสต์ ว็อนท์เต็ด จำกัด

ผู้กำกับภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ : นวจุล บุญพรรณนาวิก